

## BÁO CÁO

### Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa IV

Khi chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về tổ chức triển khai thực hiện Báo cáo số 103/BC-HĐND ngày 01/12/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo việc giải quyết kiến nghị cử tri như sau:

1. Xã Chrôh Ponan là xã xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, tuyến đường nội đồng dọc theo kênh N21 thuộc địa bàn xã Chrôh Ponan bị xuống cấp trầm trọng, sạt lở do mưa lũ làm ảnh hưởng đến việc đi lại và chở nông sản của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm nâng cấp tuyến đường nội đồng dọc theo kênh N21. (Cử tri xã Chrôh Ponan).

#### **Kết quả giải quyết**

Đối với tuyến đường nội đồng dọc theo kênh N21, theo phân cấp thì tuyến đường này thuộc Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện quản lý và đầu tư. Trong thời gian qua, Phòng Nông nghiệp & PTNT đã kiến nghị với Chi nhánh Thủy lợi Phú Thiện để xử lý, tuy nhiên đơn vị cho biết tuyến Đường kênh N21 này không có trong quy hoạch đầu tư nên không thể đề xuất đầu tư và đề nghị địa phương quan tâm. Do đó, Phòng Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Văn bản số 274a/PNN ngày 26/8/2022 về kiến nghị UBND xã Chrôh Ponan chỉ đạo Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tu sửa khắc phục trước mắt và đồng thời chủ động lồng ghép nguồn vốn từ các Chương trình Mục tiêu quốc gia để nâng cấp đầu tư.

2. Tuyến kênh N21-2 thuộc địa phận thôn Chrôh Ponan, xã Chrôh Ponan đang bị hư hỏng nặng và xuống cấp do đó diện tích đất đang canh tác tại khu vực này thường xuyên bị thiếu nước làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất chất lượng cây trồng. Đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến kênh N21-2. (Cử tri xã Chrôh Ponan).

#### **Kết quả giải quyết**

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình; trên cơ sở đó, UBND huyện xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư trong thời gian tới.

3. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm đầu tư xây dựng tiếp Đoạn đường trục xã chưa nối vuốt với quốc lộ 25 hiện nay bị sập lún gây bê mương hộp. (Cử tri xã Ia Peng).

### ***Kết quả giải quyết***

Đầu tuyến đường ngã 3 Thanh Bình chiều dài khoảng 7,0m chưa được đầu tư vượt nối đến Quốc lộ 25, hiện nay đã được UBND xã Ia Peng vận động xã hội hóa đắp đá 1x2 để thuận tiện cho việc lưu thông của nhân dân trên địa bàn; đồng thời, trong thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh xem xét đầu tư đoạn đầu tuyến ngã 3 Thanh Bình khi được bố trí vốn.

4. Đề nghị cấp trên tạo điều kiện làm con đường từ Cổng chào đi vào bãi rác thôn Nam Hà, hiện nay con đường đang xuống cấp trầm trọng vào mùa mưa lầy lội, ổ gà, ổ voi nhân dân đi lại khó khăn. (*Cử tri xã Ia Ake*).

### ***Kết quả giải quyết***

- Tuyến đường trên theo kiến nghị của cử tri là tuyến đường A1 (tên theo quy hoạch chung thị trấn Phú Thiện). Hiện tuyến đường này đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư trong năm 2024-2026 theo Nghị quyết số 395/NQ-HĐND ngày 17/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Gia Lai, theo đó tuyến đường này sẽ được đầu tư xây dựng kết nối từ Quốc lộ 25 đến cụm công nghiệp huyện (qua kênh chính Ayun Hạ) với tổng chiều dài 2,1km.

- Đối với đoạn tuyến còn lại (từ cụm công nghiệp huyện đến bãi rác thôn Nam Hà) do nguồn vốn ngân sách hạn hẹp nên hiện nay huyện chưa có kinh phí để đầu tư xây dựng đối với đoạn tuyến này.

5. Để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, đề nghị cấp trên đổ đất cấp phối trên trục đường giáp ranh giữa thôn Tân Điệp 1 (xã Ia Ake) và TDP 11 (Thị trấn Phú Thiện) trong thời gian chờ có dự án làm. (*Cử tri xã Ia Ake*).

### ***Kết quả giải quyết***

Tuyến đường A1 đoạn từ Quốc lộ 25 đến kênh chính Ayun Hạ đã có chủ trương đầu tư xây dựng, hiện nay đã phê duyệt dự án, dự kiến đến năm 2025 hoàn thành đưa vào sử dụng; việc ý kiến kiến nghị của cử tri trong thời gian chờ đợi dự án làm đường có giải pháp khắc phục con đường liên xã từ Quốc lộ 25 vào đến kênh chính (giữa Tổ dân phố 11 và Thôn Tân Điệp 1) là cần thiết để thuận tiện cho việc lưu thông của nhân dân; hiện nay UBND thị trấn Phú Thiện đang khảo sát, lập các hồ sơ thủ tục kiên quan để duy tu, sửa chữa tuyến đường nêu trên bằng nguồn vốn đô thị văn minh; dự kiến khởi công, hoàn thành trong năm 2023 để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân trên địa bàn.

6. Đường bờ kênh N3, giữa thôn Plei PLoK bị hư hỏng, xói mòn, ngập nước tràn qua bờ kênh gây ảnh hưởng đến việc chở nông sản và đi lại của người dân; Công ty Thủy nông nạo vét kênh mương vớt rác thải, đất bùn lên đường bờ mương làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. (*Cử tri xã Ia Ake*).

### ***Kết quả giải quyết***

Kênh N3 và N3mr có chiều dài 12.019m, tưới cho địa bàn 3 xã: Xã Ia

AKe, xã Chư A Thai và xã Ia Sol được kiên cố hóa hoàn toàn. Hiện tại, tuyến kênh vẫn đang phục vụ dẫn nước tưới phục vụ sản xuất bình thường, không có trường hợp ngập nước tràn qua bờ kênh. Tuy nhiên, tuyến kênh này đã được đưa vào khai thác sử dụng trên 30 năm, nên có một số vị trí bị xuống cấp, hư hỏng. Hàng năm Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai đã thực hiện, khắc phục kịp thời để đảm bảo tưới, phục vụ sản xuất cho nhân dân. Mặt khác, theo thiết kế bờ kênh không được thiết kế kết hợp đường giao thông. Hiện nay đã có dự án ADB9 nâng cấp toàn bộ tuyến kênh có bờ kênh kết hợp giao thông, khi dự án hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn.

Để phát huy hiệu quả làm việc của kênh, định kỳ đơn vị quản lý thực hiện nạo vét bùn, đất bồi lắng. Lượng bùn đất nạo vét, kèm rác thải sinh hoạt do người dân vứt xuống kênh được nạo vét để phơi và vận chuyển đến nơi quy định chưa được kịp thời.

Công ty đề nghị chính quyền địa phương xã Ia AKe tuyên truyền nhân dân tại khu vực, không vứt rác xuống kênh, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định, nhằm đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất và không để ảnh hưởng đến môi trường.

7. Đoạn đường và kênh N3B7 thuộc địa giới hành chính xã Ia Sol chưa được đầu tư xây dựng. Khu vực này đã bị hư hỏng nặng, vào mùa thu hoạch người dân phải thuê xe chở nông sản với số tiền lên tới 35.000 đồng/bao lúa. Khu vực này chủ yếu là các hộ dân của xã Chư A Thai đang canh tác lúa nước. Nhằm tạo điều kiện cho bà con nhân dân đi lại, sản xuất và vận chuyển nông sản được thuận tiện hơn, đề nghị UBND huyện đầu tư đoạn đường và kênh N3B7 thuộc địa giới hành chính xã Ia Sol. *(Cử tri xã Chư A Thai)*.

#### ***Kết quả giải quyết***

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình; trên cơ sở đó, UBND huyện xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư trong thời gian tới; Mặt khác, đề nghị địa phương cần chủ động lồng ghép các chương trình, nguồn vốn được phân bổ cho xã để triển khai, chỉ đạo cho HTX nông nghiệp, tổ dịch vụ quan tâm, xử lý khắc phục trước mắt.

8. Công trình cống tràn khu vực K3, K9 hiện nay đã thi công xong nhưng chậm trễ trong việc nghiệm thu, bàn giao công trình và lắp đặt biển báo. Đề nghị cấp trên quan tâm xử lý. *(Cử tri xã Ayun Hạ)*.

#### ***Kết quả giải quyết***

Đối với công trình cống tràn khu vực K3, K9, do Phòng Nông nghiệp & PTNT làm chủ đầu tư, công trình mới được thi công xong, hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hồ sơ; dự kiến trong giữa tháng 12/2023 sẽ bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng.

9. Đoạn Quốc lộ 25 trên địa bàn xã Ayun Hạ có nhiều bóng điện đường bị hư hỏng gây khó khăn, nguy hiểm cho việc đi lại của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa. *(Cử tri xã Ayun Hạ)*.

### ***Kết quả giải quyết***

Qua kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, Đội Công trình đô thị huyện đã tiến hành sửa chữa các điểm hư hỏng nêu trên vào ngày 30/11/2023.

**10.** Kiến nghị các cấp quan tâm xem xét, lắp hệ thống điện thấp sáng tại ngã tư khu vực 42 thôn Ia Jut. Vì đây là khu vực có nhiều xe qua lại, nhưng không đủ độ sáng gây mất an toàn giao thông vào ban đêm. (*Cử tri xã Ia Sol*).

### ***Kết quả giải quyết***

Đường điện cao áp dọc Quốc lộ 25 đoạn Ngã tư khu vực 42 thôn Ia Jut chưa đảm bảo được chiếu sáng. Hiện nay, Công trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Hùng Vương (giai đoạn 2) đã hạ ngầm được hệ thống chiếu sáng 02 bên, khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng Đội Công trình đô thị huyện sẽ tiến hành thu hồi vật tư công trình cũ, đối với cần đèn và bóng đèn còn sử dụng được đơn vị sẽ bổ sung vào vị trí trên.

**11.** Đề nghị lắp đặt thêm bóng điện thấp sáng trên trục đường giữa thôn Tân Điệp (xã Ia Ake) và TDP 11 (Thị trấn Phú Thiện); vì hiện nay bóng điện quá thưa, không đủ ánh sáng. (*Cử tri thị trấn Phú Thiện*).

### ***Kết quả giải quyết***

Tuyến đường cử tri ý kiến thuộc đường A1 hiện nay đã được đầu tư với chiều dài tuyến 1200 (m) với 9 bộ đèn cao áp Sodium 250W, với khoảng cách trung bình hơn 100 (m) như vậy chiếu sáng tuyến đường chưa đảm bảo. Hiện nay do nguồn lực của huyện còn hạn chế nên chưa thể bố trí nguồn vốn thực hiện việc đầu tư.

**12.** Hiện nay, mương lấy nước sản xuất đầu kênh NV-3 khoảng 1000 mét bị hư hỏng, việc lấy nước để sản xuất của các hộ dân bên Chư Knông, bên Ma Hrai rất khó khăn. Đề nghị cấp trên xem xét khắc phục. (*Cử tri xã Ia Hiao*).

### ***Kết quả giải quyết***

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan và địa phương tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình; trên cơ sở đó, UBND huyện xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư trong thời gian tới.

**13.** Đề nghị đơn vị thủy nông thay đổi lịch cung cấp nước phục vụ nông nghiệp vụ Đông xuân sớm hơn lịch hiện tại, để đảm bảo phù hợp với thực tế; vì hiện nay nhân dân đang sản xuất khoai lang với số lượng lớn mà không có nước tưới, đây là nguồn thu nhập rất lớn trên địa bàn huyện nhưng lại không chủ động được nước tưới. (*Cử tri xã Ia Sol*).

### ***Kết quả giải quyết***

Công trình thủy lợi Ayun Hạ với nhiệm vụ chính là cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 2 vụ cho huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa.

Căn cứ bản tin dự báo của Viện quy hoạch thủy lợi, hiện tượng El Nino còn kéo dài trong năm 2024, gây ảnh hưởng cho vùng Tây Nguyên, nên nhiệt độ phổ biến cao hơn TBNN, lượng mưa suy giảm so với cùng thời đoạn TBNN,

nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước.

Hiện nay, Hồ Ayun Hạ chưa được phép tích nước theo Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian cắt nước giữa 2 vụ, Công ty và các địa phương đang triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nạo vét công trình thủy lợi để chuẩn bị phục vụ vụ Đông Xuân 2023-2024.

Như vậy, việc mở nước sớm sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất chung của toàn bộ hệ thống công trình Ayun Hạ.

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và tránh thiếu nước có thể xảy ra trong vụ Mùa 2024, Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Gia Lai đã có thông báo số 610/TB-KTTL ngày 30/11/2023 về lịch mở, cắt nước vụ Đông Xuân 2023-2024 công trình thủy lợi Ayun Hạ.

**14.** Việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân tham gia trồng rừng chưa được triển khai kịp thời, việc cấp kinh phí còn chậm trễ. Đến nay các hộ dân chỉ nhận được tiền hỗ trợ cây giống đợt đầu mà chưa nhận được tiền công chăm sóc. Đề nghị cấp trên quan tâm giải quyết. (*Cử tri xã Ayun Hạ*).

#### ***Kết quả giải quyết***

Trên địa bàn huyện thực hiện hỗ trợ cho người dân tham gia trồng rừng sản xuất từ năm 2018-2022, cụ thể như sau:

Thực hiện Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp (sau đây gọi là Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg). Theo đó, trên địa bàn huyện thực hiện hỗ trợ cho người dân tham gia trồng rừng từ năm 2018-2020 theo Dự án, chủ đầu tư là UBND huyện, trực tiếp mở tài khoản là Hạt Kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban quản lý Dự án hỗ trợ trồng rừng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, chuyên môn, UBND cấp xã; Lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, thiết kế, nghiệm thu và xử lý rủi ro trong giai đoạn đầu tư được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu tư công trình lâm sinh (sau đây gọi là Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT).

Việc hỗ trợ kinh phí từng năm theo hợp đồng đã ký kết thực hiện sau khi đã nghiệm thu trồng, chăm sóc đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đúng Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT.

Trong khi đang thực hiện theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg thì HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 314/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 về chủ trương đầu tư Các dự án Bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của HĐND tỉnh Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Các dự án Bảo vệ và Phát triển rừng;

Thực hiện Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29/05/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt dự án các Dự án Bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai sửa đổi điểm c, Điều 2 và các phụ lục 1, 2, 5 của Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 29/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai; Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về Điều chỉnh Mục 4.2, Khoản 4, Điều 1 của Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Các dự án Bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất từ năm 2021 trở đi chuyển tiếp sang Dự án Bảo vệ và phát triển rừng do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Chủ đầu tư (trực tiếp thực hiện việc hỗ trợ trồng rừng sản xuất theo Dự án), cụ thể:

- Đối với rừng trồng sản xuất trồng năm 2021 về sau mức hỗ trợ là 2,5 triệu đồng/ha, hỗ trợ trong vòng 02 năm.

- Việc hỗ trợ kinh phí theo hợp đồng đã ký kết giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với từng hộ gia đình, cá nhân, thực hiện sau khi đã nghiệm thu trồng, chăm sóc đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo đúng Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT.

- Ngày 16/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 4768/SNNPTNT-KHTC về việc gửi hồ sơ, kết quả nghiệm thu rừng sản xuất trồng năm 2018-2021 đề nghị hỗ trợ trong năm 2022 thuộc Dự án “Các dự án Bảo vệ và Phát triển rừng” có quy định: “*diện tích nghiệm thu đạt tỷ lệ cây sống trên 85% so với mật độ được hỗ trợ năm 2022 phải nằm trong diện tích đã được nghiệm thu, hỗ trợ trong năm 2021 thuộc Dự án*”. Trên địa bàn huyện Phú Thiện diện tích nghiệm thu tỷ lệ cây sống 85% trở lên (so với diện tích hợp đồng ký kết) là 2,02 ha, những hộ này là được hỗ trợ, còn những hộ nghiệm thu tỷ lệ cây sống dưới 85% thì không được hỗ trợ.

Các hộ trồng, chăm sóc có diện tích nghiệm thu không đạt thì UBND huyện đã nhiều lần đôn đốc, nhắc nhở trồng bổ sung, trồng dặm cho đủ diện tích và mật độ theo hợp đồng nhưng các hộ không chịu thực hiện.

**15.** Trong thời gian gần đây, người dân sinh sống tại thôn Chă Wâu thường xuyên phát hiện mùi hôi phát ra từ các Trại chăn nuôi heo. Tình trạng ô nhiễm, môi trường này ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành quan tâm, kiểm tra và xử lý, tránh tình trạng trên kéo dài, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. (*Cử tri xã Chư A Thai*).

### ***Kết quả giải quyết***

Căn cứ theo nội dung thông tin kiến nghị, UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên & MT chủ trì, phối hợp HĐND, UBND xã Chư A Thai cùng với đại diện thôn Ia Chă Wâu, cử tri kiến nghị tiến hành kiểm tra thực tế và làm việc với đại diện các trang trại heo đang hoạt động trên địa bàn xã Chư A Thai, kết quả như sau:

- Trên địa bàn xã Chư A Thai hiện có 04 trang trại:

+ Trang trại chăn nuôi heo nái của Hộ KDCT Nguyễn Văn Tường tại thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai: được UBND huyện xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT số 04/XN-UBND ngày 01/4/2019.

+ Trang trại chăn nuôi heo thịt của Hộ KDCT Phạm Ngọc Tình tại thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai: được UBND huyện xác nhận đăng ký Kế hoạch BVMT số 02/XN-UBND ngày 21/01/2020.

+ Trang trại chăn nuôi heo thịt của Hộ KDCT Phạm Ngọc Thụy tại thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai: được UBND huyện xác nhận đăng ký Đề án BVMT số 12/XN-UBND ngày 10/07/2014

+ Trang trại chăn nuôi heo thịt Lê Hoàng Tiến tại thôn Chư Wâu, xã Chư A Thai: được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 29/3/2021.

- Hàng năm, Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì đoàn liên ngành phối hợp với UBND xã Chư A Thai tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các trang trại, doanh nghiệp trên địa bàn xã và khi có kiến nghị cử tri để thường xuyên giám sát, kiểm tra, đề nghị các cơ sở chấp hành quy định về môi trường.

- Theo kiến nghị cử tri, ý kiến của đại diện HĐND, UBND xã, của các Cơ sở chăn nuôi và qua kiểm tra thực tế thì ý kiến phản ánh về mùi hôi từ các trang trại heo là có cơ sở (*theo cử tri thỉnh thoảng có mùi chứ không thường xuyên*).

- Đối với mùi hôi vào những thời điểm nhất định như khi tắm heo, vệ sinh chuồng trại mùi sẽ phát tán trong khu vực chuồng trại; khi có gió lớn mùi sẽ phát tán rộng ra ngoài khu vực chuồng trại hay khi hệ thống xử lý bị lỗi.

- Để khắc phục tình trạng mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Đề nghị các cơ sở thường xuyên kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải, tìm nguyên nhân, sửa chữa hệ thống xử lý môi trường và khắc phục kịp thời khi có sự cố, trồng nhiều cây xanh trên diện tích đất trống xung quanh trang trại, tăng cường sử dụng men vi sinh hỗ trợ trong xử lý chất thải. Tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng đến người dân trong quá trình hoạt động. Đề nghị các cơ sở cam kết trong quá trình hoạt động thực hiện theo đúng các nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường và đánh giá tác động môi trường được cấp trên phê duyệt cũng như chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

- Đề nghị UBND xã Chư A Thai, thôn Ia Chă Wâu thường xuyên giám sát việc thực hiện cam kết của các Trang trại.

**16.** Hiện nay, phần lưu không của kênh N3 mở rộng đã bị nhiều hộ dân có đất lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đề nghị các cấp, các ngành kiểm tra, xác định lại ranh giới và yêu cầu các hộ dân trả lại phần đất lưu không đang lấn chiếm (*Cử tri xã Chư A Thai*).

***Kết quả giải quyết***

Hiện tại tuyến Kênh N3 và N3mr có chiều dài 12.019 m, giao Chi nhánh thủy lợi Phú Thiện quản lý và trạm thủy nông Chư A Thai là bộ phận quản lý trực tiếp tuyến kênh này. Nội dung quản lý, theo dõi vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi được Công ty quan tâm chỉ đạo các đơn vị quản lý trực tiếp phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Định kỳ hàng tháng các đơn vị quản lý báo cáo về Công ty theo dõi. Hiện tại, trên tuyến kênh N3mr không có trường hợp nào xây dựng, lấn chiếm trái phép trong hành lang chỉ giới công trình làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, ngoài việc người dân canh tác lúa ở một số vị trí vùng phụ cận, không vi phạm đến bờ kênh, ảnh hưởng đến công trình.

Hiện nay đã có dự án ADB9 nâng cấp toàn bộ tuyến kênh có bờ kênh kết hợp giao thông, khi dự án hoàn thành, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn.

17. Đề nghị xem xét việc các hộ dân được cấp bì đồ tập trung năm 2002 đã có bì đồ, nhưng đến nay gia đình muốn làm lại thì được huyện yêu cầu viết đơn huỷ bì cũ thì mới làm được bì mới. Nhưng cấp bì mới theo hiện trạng thì lại không có phần đất thổ cư như bì cũ đã cấp năm 2002, mà yêu cầu phải là hiện trạng có nhà ở thì mới cấp thổ cư. Đề nghị các cấp xem xét cấp lại theo hiện trạng bì đồ đã cấp tập trung năm 2002 để đảm bảo quyền lợi cho người dân. (*Cử tri xã Ia Sol*).

### ***Kết quả giải quyết***

Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị thất lạc thực hiện theo quy định tại Điều 77, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính, cụ thể như sau:

***Điều 77. Cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất.***

*1. Hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, UBND cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở UBND cấp xã, trừ trường hợp mất do thiên tai, hỏa hoạn.*

*Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.*

*2. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước*



ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

3. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

**Khoản 2, Điều 10. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại, đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận**

2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

b) Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

- Đối với trường hợp thửa đất đã được Cấp Giấy chứng nhận QSD đất năm 2002, đến nay đã lâu, diện tích, kích thước sẽ có thay đổi so với hiện trạng đang sử dụng. Do đó, khi làm hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất thì cần phải đo đạc lại để xác định lại diện tích, kích thước thửa đất cho phù hợp với diện tích thực tế đang sử dụng.

18. Hiện nay tôi có một đám đất rẫy đang canh tác thuộc đất do xã Ia Yeng quản lý bên cạnh khu vực sông Yun. Doanh nghiệp đang khai thác cát tại khu vực bờ sông giáp ranh giữa xã Chrôh Ponan và xã Ia Yeng làm sạt lở đất của tôi xuống lòng sông Yun. Đề nghị cấp trên kiểm tra và đề nghị doanh nghiệp khai thác cát khai thác đúng vị trí hạn chế làm sạt lở đất canh tác của tôi. (Cử tri xã Chrôh Ponan).

#### **Kết quả giải quyết**

Hiện nay trên địa bàn giáp ranh giữa 02 xã Chrôh Ponan và Ia Yeng, UBND tỉnh đã cấp phép khai thác cát xây dựng cho Công ty TNHH MTV Đông

Thanh Tây Nguyên theo Giấy phép số 611/GP-UBND ngày 10/11/2020 (*Diện tích khu vực khai thác 3,63 ha; Công suất khai thác: 10.000 m<sup>3</sup>/năm; Thời hạn khai thác: 7,5 năm, đến ngày 10/5/2028; Phương pháp khai thác: Lộ thiên; Trữ lượng được phép khai thác: 72.056 m<sup>3</sup>*).

Qua Kiểm tra thực địa vị trí kiến nghị của cử tri, kết quả như sau:

- Tại khu vực này hiện nay đang có hiện tượng sạt lở bờ phía Bắc thuộc xã Ia Yeng. Lý do sạt lở do mưa lũ lớn làm cho dòng nước tác động nên làm sạt lở, không phải do tác động của việc khai thác cát như kiến nghị của cử tri; Vị trí đang sạt lở cách vị trí đang khai thác của Công ty TNHH MTV Đông Thanh Tây Nguyên được UBND tỉnh cấp phép khoảng 800m về phía thượng nguồn.

- Ông Rô Nghĩa và bà Ksor H'Luên đại diện cho Ban nhân dân 02 thôn cho biết: Khu vực này từ xưa đến nay không có ai khai thác hết, nên hàng năm lũ về thì phía bên bờ thuộc xã Chrôh Ponan là bên bồi còn phía bờ thuộc xã Ia Yeng là bên lở.

Việc cử tri Rcom H'Nhem, thôn Sô Ma Long A, xã Chrôh Ponan (*không phải Sô Ma Long B, xã Chrôh Ponan*) kiến nghị đất của gia đình bị sạt lở do doanh nghiệp khai thác cát gây ra là không đúng.

19. Hiện nay, trường Mẫu giáo xã Ia Yeng còn thiếu cơ sở vật chất, thiếu phòng chức năng, nhà hiệu bộ mong cấp trên xem xét quan tâm. (*Cử tri xã Ia Yeng*).

- Mong cấp trên quan tâm cho nhà trường Mẫu giáo xã Ia Yeng cải tạo khu nhà công vụ của trường Nguyễn Tất thành, Trường Anh Hùng Núp để trường Mẫu giáo sử dụng. (*Cử tri xã Ia Yeng*).

- Các cấp có thẩm quyền đã khảo sát xây dựng 02 nhà hiệu bộ Trường PTDT Bán trú Tiểu học Anh Hùng Núp, xã Ia Yeng và có kế hoạch thực hiện đầu năm 2023. Tuy nhiên đến nay chưa thấy làm. Kính mong cấp trên quan tâm sớm đầu tư cho nhà trường. (*Cử tri xã Ia Yeng*).

### ***Kết quả giải quyết***

UBND huyện ghi nhận kiến nghị của cử tri và giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rà soát về nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất đối với các trường để tham mưu UBND huyện đầu tư xây dựng bổ sung với các hạng mục còn thiếu.

20. Hiện nay, Trường Tiểu học Kpă KLong đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, nhưng vẫn còn thiếu: 01 nhân viên y tế, 01 văn thư quản lý thư viện; bàn ghế 06 phòng học. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm sớm thực hiện bổ sung các nội dung trên đối với Trường Tiểu học Kpă KLong. (*Cử tri xã Ia Peng*).

### ***Kết quả giải quyết***

- Phòng TCKH đã tham mưu UBND huyện trình TT HĐND huyện cấp bổ sung kinh phí cho Phòng Giáo dục & ĐT huyện để mua sắm bàn ghế cho các

trường học trên địa bàn huyện trong đó có Trường Tiểu học Kpă KLong. Tuy nhiên, do năm 2022 không có đơn vị nộp hồ sơ dự thầu nên đã chuyển nguồn sang năm 2023 để Phòng Giáo dục & ĐT huyện tiếp tục thực hiện. Đến nay đã thực hiện xong quy trình mua sắm và dự kiến sẽ bàn giao tài sản cho đối tượng thụ hưởng trong tháng 12/2023.

- Thực hiện Văn bản số 1541/SNV-TCBC&CCHC ngày 5/7/2023 của Sở Nội vụ về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng, sử dụng biên chế, số lượng người làm việc được giao. Theo đó, hiện nay, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chưa thống nhất việc tuyển dụng, sử dụng nhân viên trường học, yêu cầu phải ưu tiên biên chế để tuyển dụng giáo viên. Do vậy, việc tuyển dụng nhân viên y tế và văn thư quản lý thư viện không có quy định cho phép của cấp có thẩm quyền.

**21.** Tình trạng ô tô chở hàng, bắt khách dừng ngay trước cổng trường Phan Chu Trinh làm ảnh hưởng đến việc phụ huynh đưa và đón các cháu đi học, đề nghị cấp trên giải quyết kịp thời. (*Cử tri xã Ia Ake*).

### ***Kết quả giải quyết***

Theo Thông tư 32/2023/TT-BCA, ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông. Tại khoản 2 điều 6 chương II của Thông tư 32 về phân công, phân cấp tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát thì Quốc lộ 25 đi qua địa bàn huyện có chiều dài gần 30km từ xã Ia Hiao đến đèo Chư Sê xã Ayun Hạ thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, do vậy Quốc lộ 25 không thuộc thẩm quyền quản lý, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện. Nhưng sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền nhắc nhở các xe ô tô không chở hàng, bắt khách dừng ngay trước cổng trường.

**22.** Trạm Y tế xã Chrôh Ponan triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi và trẻ em dưới 6 tuổi định kỳ thường xuyên bị thiếu vắc xin tiêm chủng. Đề nghị cấp trên cung cấp đủ vắc xin tiêm chủng định kỳ cho trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 6 tuổi cho Trạm Y tế xã Chrôh Ponan. (*Cử tri xã Chrôh Ponan*).

### ***Kết quả giải quyết***

Chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện luôn được triển khai theo đúng quy định của Bộ Y tế, từ đầu năm 2023 đến nay một số vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng còn thiếu, trong đó đặc biệt là vắc xin 5 trong 1 không có để triển khai tiêm cho trẻ làm ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng trên địa bàn huyện. Vấn đề thiếu vắc xin là do tình hình chung toàn quốc không có đủ vắc xin cấp về cho địa phương để thực hiện tiêm chủng định kỳ, Trung tâm Y tế huyện cũng đã tham mưu, kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm cung cấp đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng để triển khai tiêm trên địa bàn huyện.

**23.** Đề nghị ngành Y tế huyện xây dựng phương án sớm để phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết. *(Cử tri thị trấn Phú Thiện).*

***Kết quả giải quyết***

Trung tâm Y tế đã tham mưu UBND huyện ban hành các công văn chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường và chủ động phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. Hiện tại Trung tâm Y tế vẫn đang triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, công tác giám sát các ca bệnh, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác phòng chống dịch theo quy định.

**24.** Đề nghị Trung tâm Y tế huyện Phú Thiện làm tốt công tác quản lý về việc cấp phát thuốc chữa bệnh cho người dân. Có nhiều trường hợp cấp thuốc không đủ theo đơn thuốc đã được bác sĩ kê đơn. *(Cử tri xã Ayun Hạ).*

***Kết quả giải quyết***

Trung tâm Y tế xin ghi nhận ý kiến của cử tri, trường hợp này Trung tâm Y tế đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra, đối chiếu giữa đơn thuốc của bác sĩ và phiếu nhận thuốc của bệnh nhân là trùng khớp, bác sĩ kê 5 loại thuốc, phiếu nhận thuốc của bệnh nhân ký nhận đủ 5 loại thuốc, xác nhận trường hợp này được cấp và nhận đủ số thuốc theo đơn bác sĩ đã kê.

Theo quy trình cấp phát thuốc cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế, sau khi cán bộ y tế cấp phát thuốc theo đơn của bác sĩ sẽ yêu cầu bệnh nhân, người nhà bệnh nhân kiểm tra lại đủ thuốc và ký nhận trước khi ra về. Ngay tại quầy nếu kiểm tra thiếu cán bộ y tế cấp phát thuốc sẽ kiểm tra lại, bổ sung đầy đủ và đúng theo đơn của bác sĩ.

Trung tâm Y tế xin cảm ơn ý kiến của cử tri và tiếp tục nhắc nhở các cán bộ y tế trong quá trình cấp phát thuốc sẽ luôn kiểm tra, đối chiếu và cấp phát thuốc đầy đủ theo đơn.

**25.** Đề nghị Chi nhánh thủy nông đầu mối kênh chính Ayun Hạ tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm hai bên đường bờ kênh chính. *(Cử tri xã Ayun Hạ).*

***Kết quả giải quyết***

Hàng tháng, Chi nhánh đầu mối hồ Ayun Hạ đều đưa nội dung phát quang bụi rậm vào Kế hoạch và tổ chức thực hiện. Cuối mỗi vụ cắt nước đều ra quân phát dọn toàn bộ bờ kênh. Hiện nay, đang thực hiện phát dọn toàn tuyến, thời gian hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2023 để mở nước tưới vụ đông xuân 2023-2024 theo Kế hoạch. Tuy nhiên, đoạn kênh này một số vị trí chạy trong khu vực dân cư, người dân vứt thải sinh hoạt xuống kênh, ảnh hưởng đến nguồn nước và môi trường. Công ty đề nghị UBND xã Ayun Hạ tuyên truyền người dân không đổ rác thải sinh hoạt vào kênh, ảnh hưởng đến dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.

26. Hiện nay, đường kênh thuộc đoạn Xi phong suối cát thấp nước tràn ra ngoài làm sạt lở lún đường gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa. (Cử tri xã Ayun Hạ).

***Kết quả giải quyết***

Tuyến kênh chính có chiều dài 14.823m, kênh đã được kiên cố hóa, hiện nay kênh đang hoạt động bình thường, cao trình bờ kênh đoạn xi phong Suối Cát theo đúng thiết kế. Trải qua hơn 30 năm sử dụng, trên tuyến kênh có một số vị trí hư hỏng, xuống cấp, trong đó có đoạn đường đi qua xi phong Suối Cát. Công ty sẽ chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý vận hành là Chi nhánh đầu mối hồ Ayun Hạ điều tiết không cho nước tràn qua tại vị trí này.

27. Hiện nay, đường dây điện trong các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện nhiều nơi không đảm bảo an toàn cho người dân, vì trụ điện làm bằng gỗ đã bị xuống cấp. Đề nghị Điện lực Phú Thiện kiểm tra, rà soát, có biện pháp thay thế bằng các trụ điện bê tông. (Cử tri xã Ia Ake).

***Kết quả giải quyết***

Điện lực Phú Thiện ghi nhận ý kiến của cử tri là chính đáng. Đơn vị sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng trong những năm tiếp theo. Trước mắt, Điện Lực Phú Thiện đề nghị các hộ dân tại khu vực nói trên chỉnh trang lại các trụ điện nghiêng ngã và kéo lại đường dây phía sau công tơ để đảm bảo an toàn điện.

Trên đây là Báo cáo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười sáu – Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện biết; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nêu trên sớm tổ chức triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện. /.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Chủ tịch, các PCT Ủy ban nhân dân huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa IV;
- Các cơ quan, ban ngành;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, các CV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc ngô**